

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành thanh tra năm 2019

Viết bởi Võ Thị Phương Thu
Thứ ba, 22 Tháng 1 2019 16:22

Sáng ngày 22/01/2019, Thanh tra tỉnh do ông Trần Minh Thái – Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019. Đại biểu tham dự Hội nghị là Lãnh đạo mặt sở ban, ngành cấp tỉnh, Lãnh đạo các phòng nghiệp vụ cấp tỉnh Thanh tra tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra các Sở và huyện, thành phố và thanh tra viên, lao động hợp đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động ngành thanh tra. Ông Đinh Văn Thu – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.



Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị đã được nghe đại diện Lãnh đạo Thanh tra tỉnh báo cáo công tác thanh tra năm 2018 và nhiệm vụ công tác thanh tra năm 2019, Báo cáo kết quả thi đua năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ thi đua năm 2019 và báo cáo tham luận của Thanh tra thành phố Hội An, Thanh tra huyện Núi Thành và Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường. Hội nghị đã công bố và trao các quyết định khen thưởng cấp các cấp cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động ngành thanh tra.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Đinh Văn Thu – Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao kết quả đạt được của ngành thanh tra, chỉ ra những tồn tại, hạn chế của ngành và đề ra một số yêu cầu quan trọng đối với ngành Thanh tra như sau:

- Giao Thanh tra tỉnh chủ trì rà soát kế hoạch thanh tra cấp các cấp để tránh trùng lặp và đồng bộ, nội dung thanh tra giữa Thanh tra Chính phủ, các bộ ngành, Thanh tra tỉnh, Thanh tra các Sở và thanh tra huyện.
- Chú trọng thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bồi dưỡng, hợp tác, tái định cư đối với phóng mãt bóng khi nhà nước thu hồi đất; tình hình quản lý, sử dụng đất có nguồn gốc của Ban Quản

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành thanh tra năm 2019

Viết bởi Võ Thị Phương Thu

Thứ ba, 22 Tháng 1 2019 16:22

lý riêng đang quản lý trên địa bàn tỉnh theo chế độ của Tổng cục y tế. Chi tiết số 13-CT/TU ngày 16/9/2016 và thanh tra các dự án, công trình xây dựng kinh doanh gây ô nhiễm môi trường.

- Tập trung thanh tra, kiểm tra và giám sát các vụ việc, đơn thư phát sinh mà dư luận xã hội quan tâm. Theo dõi việc xử lý giám sát đơn thư các loại và kết quả thực hiện các kiến nghị, kết luận của cơ quan thanh tra.

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động ngành thanh tra.

Thu Ba